



TP.HCM, ngày 06 tháng 5 năm 2020

## **THÔNG CÁO BÁO CHÍ**

### **CHƯƠNG TRÌNH “MEGA1 – SAN SẺ YÊU THƯƠNG, CHUNG TAY VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH ”**

-----

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc triển khai các hoạt động ứng phó với dịch COVID-19; Kế hoạch số 252-KH/TWĐTN-ĐKTHTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Yeah1 tổ chức chương trình “MEGA1 - San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”.

Chương trình sẽ được triển khai trong 2 tháng (từ tháng 05/2020 đến tháng 6/2020) trên phạm vi cả nước và tập trung vào các nhóm đối tượng: học sinh, sinh viên, thanh niên, công nhân, lao động trẻ và cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trẻ.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ, đồng hành với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh các cấp trong phòng, chống dịch và khắc phục hậu quả do dịch COVID-19. Mỗi bạn cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên thanh niên không bị khó khăn trong bối cảnh của đại dịch sẽ cùng chung tay với các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội để chung tay thực hiện chương trình ý nghĩa giúp đỡ những người còn khó khăn hơn trong xã hội. Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tích cực triển khai các hoạt động theo Kế hoạch “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” để tạo chuyển biến trên diện rộng, tích cực và hiệu quả nhất.

Ông Nguyễn Anh Nhượng Tổng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Yeah1 chia sẻ: “Diễn biến dịch bệnh COVID-19 bùng phát toàn cầu khiến nền kinh tế Thế giới và Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề, đại đa số các doanh nghiệp đều bất ngờ và thiệt hại nghiêm trọng. Dự báo dịch bệnh sẽ kéo dài hết năm nay và hệ lụy kéo dài đến các năm sau. Với tinh thần khởi nghiệp, Tập đoàn Yeah1 mong muốn hỗ trợ cộng đồng vượt qua ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đặc biệt là khơi dậy đam mê, cổ vũ tinh thần sáng tạo, thấp sáng khát vọng và ý chí vươn lên trên con đường lập nghiệp của thanh niên. Và MEGA1 là một trong những dự án mà Tập đoàn Yeah1 xây dựng với tất cả tâm huyết nhằm thực hiện sứ mệnh này”.

MEGA1 chung tay hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp hội viên doanh nhân trẻ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, ổn định sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là thanh niên công nhân bị mất việc làm, ngưng việc bởi dịch COVID-19. Đồng thời, MEGA1 có nhiệm vụ kết nối cộng đồng doanh nghiệp để mang đến những cơ hội giúp người sử dụng ứng dụng MEGA1, đa số trong độ tuổi thanh niên có thể mua sắm các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt với giá ưu đãi do tiết giảm được chi phí các khâu trung gian và có cơ hội trúng thưởng thông qua các chương trình rút thăm may mắn trên ứng dụng.

Thông qua phối hợp triển khai ứng dụng MEGA1, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Tập Đoàn Yeah1 sẽ chung tay thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động và phục hồi kinh tế hậu COVID-19 đang được xúc tiến xây dựng ở các cấp ngành, địa phương và quốc gia dựa theo giả định thời gian kết thúc dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vận động cộng đồng hội viên, thanh niên và cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cài đặt và sử dụng ứng dụng MEGA1. Tập đoàn Yeah1 sẽ trích nguồn kinh phí để ủng hộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội giúp thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ổn định cuộc sống; cùng với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai các giải pháp phục vụ công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên không gian mạng.

Thông qua việc triển khai chương trình **“MEGA1 - San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”**, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn Yeah1 hy vọng cùng với Chính phủ chung tay đẩy lùi đại dịch, phục hồi nền kinh tế và phát triển cộng đồng bền vững.

---

Thông tin chi tiết về Chương trình **“MEGA1 - San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”**, liên hệ:

**Anh Cao Hồng Hưng, Ủy viên thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.**

Địa chỉ: Số 64, Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 0918165149

Email: [honghung11@gmail.com](mailto:honghung11@gmail.com)

### **Chị Phạm Thủy, Quản lý Truyền thông Tập đoàn Yeah1**

Địa chỉ: Tầng 4, Riverbank Place, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0934569191

Email: [thuy.pt@yeah1.vn](mailto:thuy.pt@yeah1.vn)

## **THÔNG TIN THÊM:**

### **Về MEGA1**

Tính đến hiện tại, MEGA1 đã trao tặng hơn 175.000 giải thưởng có giá trị ngay giữa mùa dịch bệnh vừa qua và đang mang lại thêm nhiều niềm vui mỗi ngày cho cộng đồng.

Anh Nguyễn Nam Nhựt – Kiên Giang, chủ nhân giải thưởng 7 lượng vàng của MEGA1 chia sẻ: “Ngay giữa mùa dịch này khi mà cuộc sống của chính bản thân gia đình tôi và cộng đồng đều chịu ảnh hưởng rất nhiều, thì giải thưởng có số tiền hơn 300 triệu mà tôi may mắn có được từ MEGA1 thực sự là món quà vô cùng ý nghĩa. Tôi có thể trả được nợ từ lúc mẹ bị ung thư, đưa ba đi chữa bệnh và trao tặng lại một phần sự may mắn này cho những người đã từng giúp đỡ mình, những người có hoàn cảnh khó khăn hơn tôi lúc này. Hơn cả một giải thưởng, điều này đã tiếp thêm cho tôi niềm tin, sự lạc quan về cuộc sống khi mà mỗi người đều đang phải khắc phục hậu quả do dịch bệnh mang lại.”

*Lời chia sẻ cảm động của chủ nhân giải thưởng 7 lượng vàng của MEGA1*

Link video: <https://drive.google.com/open?id=1HPmjtS8SIMH7IDNblu-X47GJUX1oCuAv>

**Về Tập đoàn Yeah1:** Được thành lập vào năm 2006, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 là một trong những tập đoàn truyền thông kỹ thuật số với thế mạnh về ứng dụng công nghệ lớn nhất Việt Nam. Tập đoàn Yeah1 niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán vào tháng 6 năm 2018 và là công ty truyền thông đại chúng đầu tiên tại Việt Nam niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Yeah1 hoạt động ở nhiều mảng kinh doanh và tận dụng sức mạnh từ hệ sinh thái truyền thông của Tập đoàn để xây dựng và khai thác các nội dung nguyên bản cho khán giả trong nước cũng như toàn cầu hoá những sản phẩm giải trí này.

Bên cạnh đó, Yeah1 cũng đẩy mạnh việc xây dựng và đổi mới công nghệ quảng cáo nhằm tăng hiệu quả truyền thông và tạo ra các xu hướng quảng cáo mới. Bên cạnh đó, Yeah1 cũng là doanh nghiệp luôn tích cực đồng hành cùng Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tiêu biểu như: Chương trình Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện, Tháng ba biên giới, hỗ trợ vùng hạn mặn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại Nước CHDCND Lào,...

### **Về chương trình “San sẻ yêu thương – Chung tay đẩy lùi đại dịch”**

Chương trình được triển khai 02 nhóm nội dung, giải pháp chính gồm:

#### **1. Hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu để ổn định cuộc sống hàng ngày**

- Tổ chức các hoạt động tặng quà, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu; quây thực phẩm lưu động 0 đồng, quây hàng bình ổn giá; tổ chức các bữa ăn từ thiện, cơm nhân ái,... để hỗ trợ thanh niên công nhân và người nghèo đô thị, người dân là lao động tự do, mất việc, đang bị bệnh hiểm nghèo, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức các hoạt động cung cấp sữa, bữa ăn bổ sung dinh dưỡng cho thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, tập trung thiếu niên, nhi đồng là con em công nhân, người lao động tự do bị mất việc.

#### **2. Hỗ trợ việc làm, điều kiện sống, điều kiện học tập**

- Vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê phòng trọ và chi phí điện, nước sinh hoạt; trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, các thiết bị phòng, chống dịch; hỗ trợ thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp bị mất việc tiếp cận gói hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị quyết 42/NQ-CP về “các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”.

- Giới thiệu việc làm thêm bán thời gian, thời vụ, việc làm trực tuyến cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người lao động nghỉ việc không lương, mất việc do tác động của dịch bệnh.

- Trao tặng trang thiết bị; các dịch vụ viễn thông giá ưu đãi phục vụ học tập trực tuyến; trao tặng học bổng, giới thiệu các khoá học trực tuyến miễn phí, giảm giá cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện làm gia sư hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là con em công nhân tại các khu lưu trú, khu nhà trọ.

Cụ thể hóa Chương trình “*San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch*”, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ triển khai 64 cửa hàng bình ổn giá hỗ trợ thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, người lao động bị mất việc, nghỉ việc không lương; 100 chuyến xe “*San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch*” hỗ trợ tiêu thụ nông sản của thanh

niên nông thôn làm kinh tế, cung cấp lương thực, thực phẩm trợ giá cho người dân; chương trình “Nghìn việc làm” hỗ trợ, giới thiệu công việc bán thời gian, việc thời vụ, việc trực tuyến cho thanh niên công nhân nghỉ việc, mất việc do tác động của dịch bệnh; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Chương trình “Triệu bữa cơm” trao tặng suất ăn miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; Hội Sinh viên Việt Nam triển khai trao tặng các gói viện thông, các học bổng, khoá học miễn phí, giảm giá hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học tập trực tuyến; Hội Đồng đội Trung ương triển khai chương trình trao tặng “Một triệu ly sữa” trao tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

---